



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số: 01/BC-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động phối hợp của Thường trực, các ban HĐND tỉnh với Thường trực, các ban HĐND cấp huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có những diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tuy vậy, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, công tác phối hợp giữa Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân 13 huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch, các nhiệm vụ đề ra.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoạt động tổ chức kỳ họp, phiên họp

- Tổ chức các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh: tổ chức tốt kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành 38 nghị quyết, trong đó có 31 nghị quyết chuyên đề về các chính sách đề án quan trọng của tỉnh. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tích cực tham gia các kỳ họp và đặc biệt là các buổi thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các chính sách, đề án trình Hội đồng nhân dân, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp, làm cơ sở quan trọng để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp huyện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân công các thành viên trong Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ở địa phương về tham dự, báo cáo kết quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền ở địa phương tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, góp phần từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 11 phiên họp giải trình hàng tháng và 01 phiên họp chuyên đề về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Một số phiên họp đã mời Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện về dự để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về một số nội dung có liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai 06 cuộc giám sát chuyên đề, thực hiện hơn 140 cuộc giám sát, khảo sát thuộc các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh. Các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đều có sự tham gia, phối hợp của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình phối hợp giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp, chia sẻ thông tin về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát, làm việc; đóng góp ý kiến vào các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát. Bên cạnh đó, kết quả một số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần giúp cho những nhận định, đánh giá của các Đoàn giám sát mang tính toàn diện, sát thực tiễn; hầu hết các kiến nghị sau giám sát đã được các đơn vị tiếp thu và từng bước giải quyết.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để lựa chọn những nội dung, nhóm lĩnh vực cử tri quan tâm, còn có nhiều băn khoăn, bức xúc nhất để giám sát hoặc chất vấn tại các kỳ họp, được cử tri đồng tình và đánh giá cao.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thống nhất xây dựng, ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri và thông báo nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri đến toàn thể nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức đảm bảo đúng quy định; tạo điều kiện để cử tri đối thoại dân chủ, trực tiếp với đại biểu. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức làm việc với lãnh đạo địa phương để nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, thống nhất tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và lựa chọn vấn đề chất vấn gửi đến Kỳ họp.

Trong năm 2017, đã phối hợp, tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp xúc cử tri tại 63 điểm (04 điểm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề) thuộc địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã với hơn 6.900 lượt cử tri tham gia và 830 lượt ý kiến phát biểu. Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường

tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, quan tâm mở rộng thành phần, đối tượng cử tri, tập trung tiếp xúc tại các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố, hạn chế tối đa tiếp xúc cử tri đại diện, chú trọng tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri được tham dự các cuộc tiếp xúc.

Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời và chất lượng; đồng thời quan tâm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Riêng kỳ họp thứ 5, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp tại kỳ họp.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ. Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 115 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các đơn thư liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện được chuyển kịp thời; đồng thời thông tin đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để nắm tình hình và phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở, tạo được niềm tin của cử tri và người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và chính trị tại địa phương.

4. Một số nội dung hoạt động phối hợp khác

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong năm phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn cho trên 1300 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã (trong đó có 02 lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách).

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; lấy ý kiến góp ý, xây dựng Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh;

- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý của Hội đồng nhân dân cấp huyện về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với HĐND các cấp; xây dựng Nghị quyết 82/2017/NQ-HĐND quy định một số chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tin, bài về thông tin hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trong Tập san và Trang

thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”. Đã xuất bản 12 số “Thông tin đại biểu nhân dân”, nâng cao hoạt động của trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 23 chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Trong đó, số lượng tin bài của các huyện gửi lên khá nhiều, điển hình như các huyện: Lộc Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh. Trang thông tin điện tử tiếp nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác viên ở cơ sở. Một số kỳ chuyên mục "Đại biểu dân cử với cử tri" phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã nhận được sự tham gia, phối hợp tích cực của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc lấy tư liệu, hình ảnh, phỏng vấn một số đại biểu, cử tri ở các địa phương.

- Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp còn thường xuyên phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác của tỉnh... một số thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng, Phó và thành viên các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia các Đoàn công tác theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã phối hợp tốt với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời qua chỉ đạo cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế của tỉnh để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Công tác tiếp xúc cử tri có nơi, có lúc còn hình thức, số cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa thực hiện được nhiều; vẫn đang còn tình trạng cử tri đại diện. Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có địa phương tổng hợp chưa chính xác, kịp thời.

Một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa chuẩn bị chu đáo cho tiếp xúc cử tri, có đại biểu chưa chuẩn bị có đầy đủ thông tin để đối thoại với nhân dân. Sau tiếp xúc một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa tổ chức làm việc với lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố để thống nhất những nội dung, kiến nghị, chất vấn gửi đến kỳ họp.

2. Công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo chưa thường xuyên, chặt chẽ. Vẫn tồn tại một số đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

3. Công tác phối hợp giữa các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong việc tổ chức thảo luận tổ trước kỳ họp tại một số địa phương thực hiện chưa tốt.

4. Hoạt động giám sát, mặc dù tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tuy nhiên một số kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, việc thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri một số nội dung chưa đạt kết quả cao.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân một số huyện chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo và gửi hồ sơ các kỳ họp đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Chưa phối hợp triển khai việc lưu trữ, tích hợp cơ sở dữ liệu về kỳ họp và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên trang Thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh".

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

2. Tăng cường công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tập trung theo hướng đa dạng đối tượng, mở rộng các điểm tiếp xúc cử tri. Tiếp tục cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tích cực đôn đốc, tăng cường phối hợp giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

3. Tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, hàng năm lựa chọn nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có nhiều vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp tổ chức tốt giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về "*Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh*"; giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về "*Công tác quản lý các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh*" và các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát, làm việc thường xuyên của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

5. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp công tác giữa Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; xây dựng mối quan hệ phối hợp ngày càng gắn bó, chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp; tập huấn về chức năng, nhiệm vụ và các kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phối hợp triển khai Đề tài khoa học “Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh”; mở rộng nội dung, các chuyên mục, tin, bài phản ánh hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên Tập san và Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”. Tiếp tục nắm bắt thông tin, phối hợp thực hiện tốt chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.

6. Duy trì chế độ giao ban định kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Dự kiến Quý II, năm 2018, tổ chức giao ban với chuyên đề “Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh”; Quý IV với nội dung “Tổng kết, đánh giá công tác phối hợp và trao đổi kinh nghiệm hoạt động”.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, gửi hồ sơ kỳ họp và thông báo kết quả kỳ họp giữa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện; triển khai việc lưu trữ, tích hợp cơ sở dữ liệu về kỳ họp và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện trên trang Thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh;
- Thường trực, các ban HĐND cấp huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH